

ชิมเพ็ล ฟู้ดส์ ชวนอิม อร่อย สุขภาพดี ตลอดเทศกาล

กาลเจ



บริษัท ชิมเพ็ล ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายนมจากถั่วอัลมอนต์ระดับพรีเมียม ยอดขายอันดับหนึ่ง แบรรนด์ 137 ดีกรี จัดโปรโมชันและกิจกรรมพิเศษ ต้อนรับเทศกาลเจ ชูแนวคิด “อิม อร่อย สุขภาพดี 137 ดีกรี มีดีทุกกล่อง” อริสา กุลปิยะวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิมเพ็ล ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า คนไทยให้ความสำคัญกับเทศกาลเจมากขึ้น มีผู้ที่ร่วมทานอาหารเจทุกเพศ ทุกวัย หลากหลายสาขาอาชีพ ดังนั้นเทศกาลเจปีนี้ ผลิตรถยนต์นมแบรรนด์ 137 ดีกรี จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างครบวงจร ผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ ทั้งโมเดิร์นเทรด ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป และช่องทางทางออนไลน์ อาทิ การจัดโรดโชว์ชิม แจกผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า และแหล่งชุมชน ทั่วประเทศ การจัดโปรโมชันราคาพิเศษ ภายใต้แนวคิด “อิม อร่อย สุขภาพดี 137 ดีกรี มีดีทุกกล่อง” เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ทานอาหารเจ เพิ่มเติมจากลูกค้าเดิมในกลุ่มผู้รักสุขภาพ โดยชูแนวคิด “อิม อร่อย สุขภาพดี 137 ดีกรี มีดีทุกกล่อง”

อริสา เผยว่า การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคจะพบว่าคนส่วนใหญ่เลือกทานอาหารเจสำเร็จรูป เนื่องจากหาทานง่าย และสะดวก แต่อาหารเจบางส่วนมีปริมาณแป้ง ไขมัน และมีการใส่ผงปรุงรสเป็นจำนวนมาก ดังนั้นรับประทานอาหารเจเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุด ต้องเลือกผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติใหม่ สด สะอาด มาประกอบอาหาร ในส่วนของนมแบรรนด์ 137 ดีกรี บริษัทมั่นใจว่าจะเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่เหมาะสมกับเทศกาลเจ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจากถั่วเต็มเมล็ด 100 เปอร์เซ็นต์ทุกกล่อง ไม่ใช้สารปรุงแต่ง ไม่มีส่วนผสมของสารจีแนน ผู้บริโภคจะได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งแคลเซียม โปรตีน, วิตามิน บี, วิตามิน อี, แมกนีเซียม, ฟอสฟอรัส, โฟลิก และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งอุดมไปด้วยไขมันดี ลดไขมันชนิดเลว จึงไม่ทำให้น้ำหนักขึ้น ขณะเดียวกันนม 137 ดีกรี ใช้ความหวานจากเกสรดอกมะพร้าวแทนการเติมน้ำตาล ซึ่งเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติ เหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ไขมัน และน้ำตาลในร่างกาย นอกจากนี้ยังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่ม 7 รสชาติ คือ กลุ่มนมอัลมอนต์ สูตรดั้งเดิม สูตรอันสวีทเทนส์และสูตร กาแฟลาเต้, นมกลุ่มวอลนัท สูตรดั้งเดิม และสูตรมีทจะซาเซียว รวมถึงกลุ่มนมพิสตาชิโอ สูตรดั้งเดิม และสูตรดับเบิลช็อคโกแลต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มคนทำงาน นักศึกษา แม่บ้าน ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้รักสุขภาพทั่วไป ตลอดเทศกาลเจปีนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/137degrees